





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>บัตรประชาชนใบเดียวฯ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) :</b> เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง แถลงภายหลัง รมว.สธ. ลงพื้นที่ติดตามนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่ จ.แพร่ ว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานตามนโยบายถือว่าน่าพอใจในระดับดีมาก โดยเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้ง รพช. 8 แห่ง และรพ.สต. 119 แห่ง เชื่อมข้อมูลได้ทั้งหมด 100% ทั้งจังหวัด ส่วนการลงทะเบียนประวัติสุขภาพ (Health ID) ของประชาชน ดำเนินการได้เกินกว่า 50% การลงทะเบียนผู้ให้บริการอยู่ที่ 66% ถือว่าอยู่ในระดับดี ภาพรวมมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 1.94% ช่วยให้ ปชช. สะดวกสบายมากขึ้น</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.เด่นชัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ทวีทุกช่อง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิ รพร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน รพร.เด่นชัย จ.แพร่ ที่ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบัน บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เน้นใช้หัตถการและจ่ายยาสมุนไพร ช่วยผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ปี 66 ให้บริการไปแล้ว 15,605 ครั้ง พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิ รพร. มอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p><b>ส่งตัว 5 ขวบริรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, fm91bkk, hfocuse, topnews, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ช่วยเหลือน้องปู เด็กชาย วัย 5 ขวบ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรีป่วยเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังรักษาไม่หายขาด อาการคันเป็นแผลที่ขาทั้ง 2 ข้าง ทนทุกข์ทรมานมานานถึง 3 ปี ส่งการ สสจ.กาญจนบุรี ส่งทีม Care D+ ลงพื้นที่ รับตัวมาเก็บข้อมูลประวัติการรักษาที่ รพ.เลาขวัญ ก่อนส่งต่อสถาบันโรคผิวหนัง ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจวินิจฉัยวางแผนการรักษาให้หายขาด</p>	
<p><b>ชู สบช.ขึ้นระดับโลกเพื่อชุมชน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, opt-news)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบาย สธ. ในการสนับสนุน สบช. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อชุมชน "ในงานโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า การทำงานของ สบช. แสดงถึงบทบาทการเป็น ม.เพื่อชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ด้วยหลัก "บวร" หรือบ้าน วัด โรงเรียน เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายสุขภาพกับเครือข่ายของชุมชน โดยจะเน้น 3 ประเด็นหลัก คือ 1.บูรณาการพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และบริหารจัดการแก่สังคม จนได้บัณฑิตที่ทำและมีจิตวิญญาณของงานปฐมนุ้ มิทุกมิติให้มากที่สุด 2.สนับสนุนส่งเสริม สร้างสุขภาพ นำ ช่อมสุขภาพ สู่งานสาธารณสุขมูลฐาน 3.เผยแพร่ความรู้ ผลการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายกับสถาบัน องค์การระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p><b>หลักสูตรพยาบาล 2 ปีครึ่ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., hfocuse, mcot)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.หารือสภาการพยาบาล เรื่องพยาบาลขาดแคลนกับหลักสูตรการเรียนการสอน 2 ปีครึ่งตอบโจทย์แคไหน ด้าน รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล แจงคุม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คุณภาพหลักสูตร 3 ชั้น ทั้งจาก อว. วิชาชีพ และมหาวิทยาลัย เรียนเข้มไม่ต่างจาก 4 ปี แค่เทียบโอนบางรายวิชาได้ หากโอนไม่ได้ต้องเรียนเพิ่ม ย้ำเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ปีครึ่งหรืออาจมากกว่า ฝึกปฏิบัติ 36 หน่วย จบแล้วต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ รับรองว่าความเป็นพยาบาลไม่ต่างกัน เปิดโอกาสคนจบ ป.ตรีแล้วมาต่อยอด</p>	
<p><b>ตรวจเยี่ยมห้องนมแม่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus  - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะผู้บริหาร สธ. ตรวจเยี่ยมห้องนมแม่ อาคารรัฐสภาเกียกกาย ซึ่งเป็นหนึ่งในการกิจที่กรมอนามัย ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดสวัสดิการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยอย่างน้อย 6 เดือน ได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่</p>	-
<p><b>เตือนร้อนจัด ป่วยฮีตสโตรก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, springnews, thebetter, thebangkokinsight, thejournalistclub, bangkokbiznews, tnn, thansettakij, true, hfocus, pptv, ChiangmaiNews)  - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยปีนี้ไทยร้อนหนักกว่าปีก่อน อุณหภูมิอาจถึง 44.5 องศา ห่วงประชาชนเสี่ยงภาวะฮีตสโตรก อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ขอให้กลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เลี่ยงอยู่กลางแจ้งนานๆ ส่วนคนทำงานกลางแจ้งให้สลับเข้าที่ร่มเป็นระยะ พร้อมแนะนำวิธีป้องกัน สังเกตอาการ และปฐมพยาบาล</p>	-
<p><b>ระวังโรคลมแดด เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ศูนย์ข่าวแชนนัล, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, MCOT NEWS FM 100.5, สวท., thebangkokinsight, thaitodaynews, hfocus, fm91bkk, Tnews)  - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคลมแดด หรือ Heat Stroke เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ เกิดได้ทุกเพศทุกวัย และอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในรถที่ติดเครื่องยนต์กลางแจ้ง เพราะนอกจากต้องพบกับอากาศร้อนแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงของการได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่มีผลต่อระบบประสาท อย่างไรก็ตาม โรคลมแดดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ ผู้ที่เกิดอาการต้องได้รับความช่วยเหลือทันที</p>	-
<p><b>เร่งเยียวยาใจจากเหตุก่อความรุนแรง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus  - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยกรมสุขภาพจิต เร่งประสานงานลงพื้นที่เพื่อเยียวยาใจประชาชนใน จ. นครศรีธรรมราช จากกรณีที่มีการก่อความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส โดยผู้ก่อเหตุมีประวัติการเจ็บป่วยทางจิต และดื่มสุรา เน้นย้ำการรักษาต่อเนื่องร่วมกับทางรพ. สวท. มีส่วนสำคัญต่อการลดการกำเริบซ้ำทางกาย พร้อมชี้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต สามารถกำหนดให้มีการควบคุมตัวบุคคลลักษณะนี้เข้ารับการรักษาก่อนที่จะไปก่อความรุนแรงในสังคมได้</p>	-
<p><b>อย. สานพลังภาคีเครือข่ายครบวงจรผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่สากล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus  - ภก.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย อย. จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ปี 2567 ณ รร.ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสสจ. ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และเจ้าหน้าที่ อย. รวม 170 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่สากล</p>	-
<p><b>ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์  - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นพ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตาม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น</p>	
<p><b>แนวทางบริหารวัคซีน MMR ขาดครว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ออกแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเกิดปัญหาจากผู้ผลิตมีกำลังการผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ทำให้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทั่วโลก สำหรับวัคซีน MMR ในเด็ก ใช้ตามแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยในปี 2567 สปสช. ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการปรับแผนการจัดหาวัคซีน โดยจัดหาเป็น 2 ชนิดสายพันธุ์ รวม 1,419,100 โดส แบ่งเป็น 1. สายพันธุ์ Jeryl Lynn จำนวน 1,019,100 โดส และ 2. สายพันธุ์ L-Zagreb จำนวน 400,000 โดส คาดว่า จะได้รับมอบวัคซีนสายพันธุ์ L-Zagreb ในเดือน มี.ค. 2567 นี้ กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำแนวทางฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดหาวัคซีน</p>	-
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus, thecoverage)</p> <p>- รศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า สปสช. ประกาศเปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาชน 9 ด้าน เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สมัยวาระ 2567-2571 ตั้งแต่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 67 ประกาศผลการขึ้นทะเบียนฯ 1 เม.ย. 67 และคัดเลือกระดับประเทศวันที่ 9 พ.ค. 67</p>	-
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงกรณีกระแสยาสูบลดอันตรายว่าเกิดจากโฆษณาชวนเชื่อบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่บอกว่าการสูบบุหรี่ชนิดเผาไหม้มีอันตรายมาก ควรเลิกสูบ ให้นำมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าของบริษัทตนแทนเพื่อลดอันตราย และเสนอให้ใช้นโยบายยาสูบลดอันตราย นำห่วงเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อการตลาด ผลวิจัยพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่มวน ภาพรวมจึงไม่ชัดเจนว่ามีประโยชน์จริง ดังที่บริษัทบุหรี่และเครือข่ายกล่าวอ้าง อยากให้รัฐบาลพิจารณาให้ตี สังคมต้องช่วยกันจับตาดูการพิจารณาของ กก.วิสามัญ รวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่จะรับรายงานว่าจะยื่นอยู่ฝ่ายคุ้มครองสุขภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทย หรือจะยอมรับนโยบายยาสูบลดอันตรายตามที่ล็อบบี้ยิสต์บริษัทบุหรี่วิ่งเต้น</p>	-
<p><b>ถอดบทเรียนการติดเชื้อโควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch3</p> <p>- เพชบุ๊ก ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ Center for Medical Genomics โพสต์ข้อความระบุว่า การถอดบทเรียนปริมาณไวรัส (viral load) จากอาสาสมัครชาวเม็กซิกันที่ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 16,800 คน ระหว่างเดือน มี.ค.21 - พ.ค.22 ด้วย การสวอปโพรงจมูก พบการติดเชื้อโควิด 19 แต่ละสายพันธุ์มีปริมาณไวรัสที่แตกต่างกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและการฉีดวัคซีน ซึ่งให้เห็นความสำคัญของการปรับกลยุทธ์การป้องกันและรักษา เพื่อตามการวิวัฒนาการของไวรัสให้ทัน</p>	-
<p><b>เมนูก้อยหมูดิบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์พันทิป</p> <p>- ผู้ใช้พันทิปชื่อข้าวปั้น-ทองเอก โพสต์ภาพเมนูก้อยหมูดิบจากร้านอาหารอีสานแห่งหนึ่งในโซน กทม.-นครปฐม-นนทบุรี ระบุเห็นไรเดอร์มารับอาหาร หมูดิบเนื้อสีชมพูอยู่เลย แม่ค้าเล่าว่าลูกค้าสั่งกินแทบทุกวัน สาธารณสุข ควรลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านและแม่ค้า โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นว่ามีอันตรายทำให้หูดับ รวมทั้งไม่มีกฎหมายเอาผิดร้านค้าได้ ทำได้แค่เตือน</p>	-
<p><b>ร้องเอาผิดคลินิกศัลยกรรม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch7, ch8, ch3, เรื่องเล่าเช้านี้)</p> <p>- สาวประเภทสอง พร้อมเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เดินทางมายื่นหนังสือที่กรม สบส. ขอให้ตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมย่านมักกะสัน หลังไปทำศัลยกรรมหน้าอกแล้วอักเสบ บวม และเป็นแผลติดเชื้อ แต่คลินิกจ่ายแค่ 8 พันบาท</p>	กรมสนับสนุนบริการ รับเรื่อง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
และไม่รับผิดชอบการผ่าตัดรักษาแก้ไข โดยมีนายบุญเลิศ เตียวสุวรรณ รอง ผอ.กองกฎหมาย สป. เป็นผู้รับหนังสือ พร้อมรับปากเร่งตรวจสอบมาตรฐานคลินิกและหาทางเยียวยาต่อไป	